

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ พรหมสินชัย	ประธานสภาเทศบาล	การุณ พรหมสินชัย
๒	นายประดิษฐ์ สุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาล	ประดิษฐ์ สุวรรณ
๓	นายกระมล อุประรัตน์	สมาชิกเทศบาล	กระมล อุประรัตน์
๔	นายนิพล ชัยยา	สมาชิกเทศบาล	นิพล ชัยยา
๕	นายธนสิทธิ์ นารินคำ	สมาชิกเทศบาล	ธนสิทธิ์ นารินคำ
๖	นายมงคล ยิ่งเจริญ	สมาชิกเทศบาล	มงคล ยิ่งเจริญ
๗	นายกนกพล เสรี	สมาชิกเทศบาล	กนกพล เสรี
๘	นายสมบูรณ์ ราชสมบัติ	สมาชิกเทศบาล	สมบูรณ์ ราชสมบัติ
๙	นายชิน มณีวรรณ	สมาชิกเทศบาล	ชิน มณีวรรณ
๑๐	นายบัญญัติ สิทธิสม	สมาชิกเทศบาล	บัญญัติ สิทธิสม
๑๑	นายโสพิณ ศรีพรรณ	สมาชิกเทศบาล	โสพิณ ศรีพรรณ
๑๒	นายอนุสรณ์ ปัญญา	สมาชิกเทศบาล	อนุสรณ์ ปัญญา
๑๓	นายธีรนนท์ กันทะชัย	เลขานุการสภาเทศบาล	ธีรนนท์ กันทะชัย

ผู้ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้ขาดประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผล จอมเจดีย์	นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ผล จอมเจดีย์
๒	นายจรรย์ พุทธกาล	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	จรรย์ พุทธกาล
๓	นางสาวธมนัญญ์ จอมเจดีย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ธมนัญญ์ จอมเจดีย์
๔	นางพุลศรี สมสวย	เลขานุการนายกเทศมนตรี	พุลศรี สมสวย
๕	นายทวิจักร์ สิงหาะ	รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย	ทวิจักร์ สิงหาะ
๖	นายธนกฤต มหาวัน	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนกฤต มหาวัน
๗	นางเยาวศ ตูลา	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	เยาวศ ตูลา
๘	นายเกรียงไกร นากร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เกรียงไกร นากร
๙	นางรุ่งอรุณ ปิงเมือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รุ่งอรุณ ปิงเมือง
๑๐	นายญาณวุฒิ ดวงคำ	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐	ญาณวุฒิ ดวงคำ

/ผู้เข้าประชุม...

ผู้เข้าประชุม	จำนวน ๑๓ คน
ผู้ลาประชุม	จำนวน - คน
ผู้ขาดประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑๐ คน

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบรายชื่อพร้อมนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง ๑๒ คน ซึ่งครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานสภาเทศบาลได้ให้เกียรติเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสร็จที่ประชุมได้สวดมนต์และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที จึงได้เริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ น.

นายการุณ พรหมสินชัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๕ น. กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๓  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายการุณ พรหมสินชัย เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย สมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
สำหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)  
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายการุณ พรหมสินชัย ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง และอภิปรายผลการตรวจ  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญครับ

นายกระมล อุประรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  
สภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายกระมล อุประรัตน์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล สำนักรายงานการ  
ประชุมฯ แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว แต่ก็อยากใคร่ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน  
ได้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งว่า มีข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย ได้แสดงความ  
คิดเห็นในแต่ละวาระมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะตัวเลขงบประมาณมี  
ความสำคัญมาก หากว่าพิมพ์ผิด หรือตกหล่นไป ก็จะได้แจ้งให้ผู้พิมพ์ แก้ไขให้ถูกต้อง  
ในวันนี้ ขอบขอบคุณครับ

/นายการุณ...

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และ เลขานุการสภาเทศบาลได้สำเนารายงานการประชุมฯ แจกให้สมาชิกแล้วนั้น ขอให้ สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันตรวจดูอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องซึ่งในแต่ละวาระที่ท่านได้ แสดงความคิดเห็น ได้อภิปราย ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย และ ผู้มีหน้าที่บันทึกไม่ได้พิมพ์ลงไป หรือว่ามีกรพิมพ์ผิด ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยกัน ตรวจดูความถูกต้อง เพื่อจะได้ให้ผู้มีหน้าที่พิมพ์แก้ไขในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันตรวจเลยครับ

นายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า ๑๗ วาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ บรรทัดที่ ๘ จาก “ออนเซ็น” แก้ไขเป็น “ออนเซน”

นายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า ๑๗ วาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ บรรทัดที่ ๒๓ จาก “ถามดิน” แก้ไขเป็น “ถมดิน”

นายชิน มณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า ๑๗ วาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ บรรทัดที่ ๑๕ จาก “นายแสน สุขอาราม” แก้ไขเป็น “นายแสน สุอาราม”

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยการยกมือ มีมติจำนวน ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทำถาม -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ของคณะกรรมการแปรรูปตติ

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญประธานกรรมการแปรรูปตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรรูปตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายบัญญัติ สิทธิสม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เวียงสรวยทุกท่าน กระผม นายบัญญัติ สิทธิสม ประธานกรรมการแปรรูปตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอรายงานผล การรับคำแปรญัตติ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปตติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล เวียงสรวย ดังต่อไปนี้

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับคณะกรรมการแปรรูปตติ และได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตติ รวมจำนวน ๓ วัน คือห้วงวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย นั้น ในห้วงระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ

/ต่อคณะกรรมการ...

ต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปรากฏว่า

๑. ไม่มีผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ท่านใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

๒. คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ

๓. กรรมการแปรรูปที่ดินฯ ไม่ได้เสนอแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดินฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว มีความเห็นและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ยังประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนัยข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งก็ได้แนบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิม และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม	รับทราบ
นายการุณ พรหมสินชัย	ตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้รายงานไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ)
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ) ขอเชิญทางเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล	เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร /ญัตติเกี่ยวข้องด้วย...

ยุติเกี่ยวข้องกับ การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายการุณ พรหมสินชัย -ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวายหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวายผู้ใดไม่ยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่สอง จึงไม่มีการพิจารณาคำแปรญัตติใด ๆ อย่างไรก็ตามก็ดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะได้ขอมติที่ประชุมในวาระนี้

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวายท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิม ที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวายเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวายเสนอ จำนวน ๑๑ เสียง

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -เป็นอันว่า ยุติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวายเสนอ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ
- นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขาธิการสภาเทศบาล -ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)
- นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขาธิการสภาเทศบาล -ขอเชิญเลขาธิการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขาธิการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
- ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายใดๆ อีก เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้มีการอภิปราย จึงสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลจะให้มีการอภิปรายหรือไม่
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะอภิปราย
- ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เสียง
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -เป็นอันว่า ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)
- ทั้งนี้ เมื่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว ประธานสภาเทศบาลจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังนายอำเภอแม่สรวยเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป
- /ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่น ๆ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่เสนอใหม่ได้พิจารณาครบถ้วนทุกเรื่องแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดจะมีเรื่องอื่นๆ แจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้ามี  
ขอเชิญครับ เชิญท่าน สท.กระมล อุประรัตน์ ครับ

นายกระมล อุประรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่อง  
แจ้งต่อประชุมสภาเทศบาลเกี่ยวกับ ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพ และ  
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการ  
บริการในธุรกิจสปา โรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองล้านนาเวลเนส (Lanna  
Wellness) ซึ่งเป็นผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผมได้เข้าไปร่วมประชุมกับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้รับผลการศึกษาดังกล่าว และเห็นว่าจะเป็น  
ประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเวียงสรวย จึงขออนุญาตนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมซึ่งตาม  
เอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลนั้น เป็นเพียงข้อมูลผลการศึกษาบ่อน้ำพุร้อน  
โป่งปูเฟื่อง แต่ในการศึกษาจริงมีจำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่

๑. น้ำพุร้อนห้วยมากเสียม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. น้ำพุร้อนผาเสริฐ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๓. น้ำพุร้อนป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๔. น้ำพุร้อนโป่งพระบาท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕. น้ำพุร้อนห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๖. น้ำพุร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๗. น้ำพุร้อนโป่งปูเฟื่อง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๘. น้ำพุร้อนทุ่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๙. น้ำพุร้อนสบโป่ง (แม่ชะจาน) บ่อเดิม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๑๐. น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๑๑. น้ำพุร้อนสามสี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๑๒. น้ำพุร้อนแม่เก็ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนแต่ละแห่งตามผลการศึกษาข้อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีจะ  
ใกล้เคียงกัน ส่วนน้ำพุร้อนโป่งปูเฟื่องผลการศึกษาพบว่าสามารถนำไปทำเป็นน้ำแร่ได้  
แต่จะต้องผ่านกระบวนการและกรรมวิธีอีกหลายอย่าง น้ำพุร้อนที่สามารถนำไปใช้เป็น  
น้ำแร่ได้เลยมีอยู่ ๒ แห่ง คือ บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย  
และบ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นน้ำพุร้อนบริสุทธิ์  
นำไปบรรจุขวดขายได้ ผมจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผล  
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าทางเคมี ชีวภาพ เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาร่วมกัน ซึ่งตามผล  
การศึกษา ประเมินคุณภาพด้านเคมีของน้ำพุร้อน อยู่ในระดับ ๒ ส่วน ๓ การประเมิน  
ศักยภาพการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๒ คะแนน ซึ่งในที่  
ประชุมเห็นว่า บ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟื่องได้เปรียบกว่าที่อื่นในเรื่องสถานที่เพื่อการพัฒนา  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเรื่องเนื้อที่และทัศนียภาพ แต่เสียที่ปล่อยให้ทรูร้างไม่ได้รับการ  
พัฒนา ซึ่งในการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยผมทราบว่าคณะผู้ศึกษาวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
ทุกแห่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่ได้เข้าร่วม เมื่อลงพื้นที่แล้วก็ได้นำเข้าห้องแล็บ

ศึกษาผลและสรุปผลการศึกษานี้ออกมา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแจ้งว่าจะทำการศึกษาทุกปี จึงแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมและผู้บริหารเทศบาลทราบผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล ว่าเทศบาลจะมีแนวทางการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟืองอย่างไร หรือให้บ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟืองได้รับการพัฒนาอย่างไรครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

การศึกษาวិจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีงบประมาณในการพัฒนาหรือมีแนวทางในการจัดหางบประมาณในการพัฒนาให้กับบ่อน้ำพุร้อนหรือไม่ หรือทำการศึกษาวิจัยอย่างเดียว

นายกระมล อุประรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อดำเนินการเสร็จ ก็จะส่งผลศึกษาให้กับท้องถิ่นและส่งให้ ททท. จังหวัดเชียงราย และในวันนั้น ททท. จังหวัดเชียงราย ก็ได้มาร่วมประชุมเมื่อทราบว่าผลการศึกษาวิจัยออกมาเป็นอย่างไร หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนา แต่ก็ไม่ได้แจ้งว่าจะให้ดำเนินการส่งโครงการได้เลยหรือดำเนินการพัฒนาเลย ในที่ประชุมก็มีทำที่เตรียมพร้อมยื่นโครงการของงบประมาณจาก ททท. และในวันนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสปาเข้าร่วมด้วย และอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการศึกษาวินัยบ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ยังไม่ได้ส่งให้ชุมชน เขื่อนนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

นายผล จอมเจดีย์  
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ในเรื่องของการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟืองแผนการพัฒนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็พอมีอยู่ แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่เทศบาลยังไม่มีแผนการพัฒนาเพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องจ้างออกแบบโครงการและส่งโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นต่อไปลำพังเทศบาลยังไม่ถึงงบประมาณเพียงพอ ในวาระเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญ รองประดิษฐ์ สุวรรณ ครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

นายประดิษฐ์ สุวรรณ  
รองประธานสภา

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขาธิการนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประดิษฐ์ สุวรรณ ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสวาย ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับโครงการพัฒนาถ้าแม่สรวย ตามที่เคยได้ทำหนังสือขอปรับปรุงบันไดนาคตอนนี้พุพังและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้พอจะนำไปดำเนินการได้หรือไม่ และในเดือนตุลาคมนี้ทางคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาเยี่ยมชมดูงานถ้าแม่สรวย หากมาพบสภาพปัจจุบันก็ดูน่าอาย ซึ่งถ้าแม่สรวยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับน้ำพุร้อนโป่งปูเฟืองที่ควรได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันครับ จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาดำเนินการพัฒนาถ้าแม่สรวย และอีกเรื่องการซ่อมแซมคอสพานข้ามลำน้ำแม่สรวยบริเวณนายทองคำ แสนยาวูฒิ แพทย์ประจำตำบลแม่สรวย ที่เกิดการทรุดตัวซึ่งก็ได้ทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาลแล้ว จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรีช่วยพิจารณาดำเนินการ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
เชิญ สท.กนกพล เสรี ครับ

นายกนกพล เสรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายกนกพล เสรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสวาย เขต ๑ มีเรื่องแจ้งท่านนายกเทศมนตรีผ่านทาง



- ท่านประธานสภาเทศบาล เรื่อง ถนนสายหลักทางเข้าบ้านโป่งป่าแถมเกิดชำรุดน้ำกัดเซาะ  
ดินบริเวณท่อลอดเหลี่ยมทำให้ดินทรุดเป็นหลุมลึก และถนนกว้างเพียง ๔ เมตร หาก  
เว้นกันในบริเวณอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรและใช้ถนนเส้นนี้ได้ จึงขอให้ท่าน  
นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกไปตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม
- นายการุณ พรหมสินชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.อนุสรณ์ ปัญญา ครับ
- นายอนุสรณ์ ปัญญา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายอนุสรณ์ ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องแจ้งท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากมีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณ กม.๕ ก่อนถึงทางแยก  
ไปดอยช้าง มีทั้งเศษปูน เศษกระเบื้อง ไม่ทราบว่าเทศบาลได้นำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติด  
ไว้หรือยัง ถ้ายังก็ขอให้เทศบาลนำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดบริเวณดังกล่าวด้วยครับ จึง  
ฝากเรื่องถึงท่านนายกเทศมนตรีครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.นิพล ชัยยา ครับ
- นายนิพล ชัยยา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิพล ชัยยา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องหารือที่ประชุมสภาเทศบาล สืบเนื่องจากวันประชุมสภาเทศบาลวันที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านประธานสภาเทศบาลได้มอบหมายให้ไปดูการปรับเกรดดินสไลด์  
ถนนทางหลวง บริเวณบ้านริมทาง หมู่ที่ ๑๓ และได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านและผู้  
ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทราบว่ามีกรณีปัญหาเรื่องที่ราชพัสดุหรืออาจเป็นที่สาธารณประโยชน์  
มีชาวบ้านบางคนได้รุกล้ำและเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ละเล็กที่ละน้อย ทางหมู่บ้านก็  
ไม่สามารถจะดำเนินการอย่างใดได้ หากมีโอกาสก็ขอนำหารือที่ประชุมสภาเทศบาลถึง  
แนวทางการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นที่ราชพัสดุก็อาจขอลอกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
หรือดำเนินการกันเขตที่ดินนั้นให้ชัดเจน หรือมีแนวทางใดที่เทศบาลจะเข้าไปดูแลที่ดิน  
ดังกล่าวได้ครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.ธนสิทธิ์ นารินคำ ครับ
- นายธนสิทธิ์ นารินคำ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายธนสิทธิ์ นารินคำ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องที่ดินตามที่ท่าน สท.นิพล ได้หารือ ผมเห็นว่าที่ดินที่เป็นปัญหา  
น่าจะยังไม่ใช่ที่ราชพัสดุแต่เป็นที่ดินที่ทางหลวงดูแลอยู่ กรณีหมู่ ๑๓ จะเข้าไปทำ  
กิจกรรมใดในที่ดินนั้นก็ขออนุญาตด้วยวาจาต่อหมวดการทางแม่ลาวก่อนซึ่งหมวด  
การทางแจ้งว่าถ้าทำหนังสือมาเป็นทางการเป็นเรื่องยากที่จะอนุญาตให้ดำเนินการใน  
เขตทางหลวงได้ ถ้าจะดำเนินการก็ทำไปแต่ไม่ให้ถือครองที่ดินหรือบุกรุกเพราะเป็นของ  
ที่ดินของทางราชการ ก็ยังมีคนเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ทางหลวงเองทราบแล้วก็  
ไม่ได้ดำเนินการอย่างใด แจ้งให้ดูแลพื้นที่เพื่อทำแนวกันไฟก็ไม่มาหรือไม่ให้ความ  
ร่วมมือ เมื่อประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปใช้ประโยชน์คนในหมู่บ้านไม่กล้าว่ากล่าวใดๆ  
เพราะทางหลวงเองทราบแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการเช่นกัน เมื่อเป็นที่ทางหลวงดูแลก็ให้  
ทางหลวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเองครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.โสพิณ ศรีพรรณ ครับ
- นายโสพิณ ศรีพรรณ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล เรื่อง แผนการใช้รด  
/ของเทศบาล...

ของเทศบาลในการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ซึ่งทางบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ได้ส่ง  
แผนขอใช้รถของเทศบาลมาแล้ว จะจัดลำดับอย่างไร หากหมู่บ้านอื่นยังไม่พร้อมก็ขอให้  
พิจารณาให้รถเข้าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรตามแผนการขอใช้รถที่หมู่ที่ ๑๐ ส่งมาให้  
เทศบาลแล้วครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล  
นายญาณวุฒิ ทองคำ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ครับ  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สวัสดิ์ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมประชุมสภา  
เทศบาล ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้เชิญห้องที่เข้าร่วมประชุม ผมมีเรื่อง  
สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนทางไปป่าสุสานบ้านห้วยม่วง ที่ได้รับความ  
เสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว เทศบาลได้ส่งโครงการให้จังหวัดไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง  
คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดมีเรื่องแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา  
เทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ครับ

นายผล จอมเจดีย์  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลและ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ กระผมนายผล จอมเจดีย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย  
ขอชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องการซ่อมแซมบันไดถ้ำแม่สรวย ตามที่ได้ดำเนินการ  
สำรวจและประมาณการแล้ว เหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะหาผู้รับจ้างไม่ได้และ  
ปัจจุบันมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ และเรื่องการซ่อมแซมคอสสะพาน  
เทศบาลได้จัดซื้อวัสดุมาแล้ว อยู่ในขั้นตอนจัดหาแรงงานมาดำเนินการ สำหรับการ  
ซ่อมแซมดินทรุดถนนทางเข้าบ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๑๖ ขอให้ทาง สท.กนกพล เสรี  
ทำหนังสือพร้อมแนบรูปถ่ายแจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อจะได้ให้ช่างออกสำรวจประมาณ  
การและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป กรณีเรื่องการทิ้งขยะบริเวณ กม.๕ น่าจะแก้ไข  
ปัญหาโดยการล้อมรั้วไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ หากติดป้ายคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
ส่วนปัญหาเรื่องการรुकกล้าที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ของกรมทางหลวงดูแล เทศบาลไม่  
สามารถเข้าไปดำเนินการเรื่องการรुकกล้าไม่ได้ ตามที่ทราบที่ดินนี้มีประมาณ ๔ ไร่เศษ  
เป็นของกรมทางหลวงและน่าจะขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว สำหรับเรื่องแผนการใช้  
รถปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ผมเกรงว่าหากนำรถเข้าไปดำเนินการในช่วงหน้าฝนจะ  
ทำให้ถนนเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อกว่าเดิม ทั้งนี้หากทางชาวบ้านหรือหมู่บ้าน  
ประสงค์จะให้เข้าดำเนินการก็อนุญาตให้ได้ แต่ก็ลองพิจารณาการปรับปรุงถนนในช่วง  
หน้าฝนก่อนว่าควรจะไปดำเนินการหรือไม่ ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างถนนทางไป  
ป่าสุสานบ้านห้วยม่วง ได้ส่งโครงการไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา  
ทั้งนี้จะได้ให้กองช่างทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ถ้าไม่ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณ ทางเทศบาลก็จะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณของเทศบาลครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐  
ครบถ้วนแล้ว มีท่านใดติดใจหรือสงสัย หรือในวาระเรื่องอื่น ๆ จะมีเรื่องแจ้งหรือเสนอ  
ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ รองประติษฐ์ สุวรรณ ครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณ  
รองประธานสภาเทศบาล  
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีและกองช่าง  
เกี่ยวกับการซ่อมแซมทางระบายน้ำโดยการวางท่อของบ้านป่าบง หมู่ที่ ๔ เรื่องคืบหน้า  
ไปถึงไหนแล้วครับ

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล  
เชิญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ครับ

นายธนภฤต มหาวิน  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายธนภฤต มหาวิน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ  
ก่อสร้าง ขอเรียนชี้แจงแทนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย กรณีการซ่อมแซมทาง  
ระบายน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๔ ซึ่งทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้วปรากฏว่าพื้นที่  
ดำเนินการอยู่ในเขตทางหลวงและท่อทรุดตัวอาจจะมีปัญหาในการดำเนินการซ่อมแซม  
เพราะอยู่ในเขตทางหลวง แต่ก็จะได้หารือกับทางผู้บริหารถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  
อีกครั้งครับ


นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือบุคคลใดจะเสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม  
ไม่มี

นายการุณ พรหมสินชัย  
ประธานสภาเทศบาล  
เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือมีผู้ใดจะอภิปราย หรือจะเสนอเรื่อง  
ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม กระผมก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ถ้ามีการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป  
ผมก็จะได้มีหนังสือแจ้งทางผู้นำท้องที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และกระผมในฐานะ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยก็ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามระเบียบวาระ  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จึงขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายธีรนนท์ กันทะชัย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลเวียงสรวย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วมีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุม ไม่มีข้อความใดที่สมควรจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)



(นายกระมล อุประรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายมงคล ยิ่งเจริญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายบัญญัติ สิทธิสม)

กรรมการ/เลขานุการฯ

สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัย..... ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด

(ลงชื่อ)

(นายการุณ พรหมสินชัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย